

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับคุณภาพการศึกษา

การประกันคุณภาพการศึกษาคืออะไร

การประกันคุณภาพ คือ การดำเนินกิจกรรมและภารกิจต่าง ๆ ทั้งด้านวิชาการ การบริการ /การจัดการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการทางการศึกษา ทั้งผู้รับบริการโดยตรง คือ ผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้รับบริการทางอ้อม คือ สถานประกอบการ ประชาชน และสังคมโดยรวม ว่าการดำเนินงานของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และทำให้ผู้เรียนมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ การประกันคุณภาพมีแนวคิดอยู่บนพื้นฐานของการ "ป้องกัน" ไม่ให้เกิดการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพและผลผลิตที่ไม่มีคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษากลับมาเป็นการที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กำหนดให้การจัดการศึกษายึดหลักให้มีมาตรฐานและมีการประกันคุณภาพ

การศึกษการประกันคุณภาพการศึกษาแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ

1.การประกันคุณภาพภายใน เป็นการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายในโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเอง หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กำกับดูแลสถานศึกษานั้นเอง ถือได้ว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการศึกษาและการทำงานของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการกำหนดเป้าหมายหรือมาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้องกับคามมุ่งหมายและหลักการตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการที่ชัดเจนและดำเนินงานตามแผนติดตามประเมินผลการทำงานของตนเองอย่างต่อเนื่อง และนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดกับผู้เรียนเป็นสำคัญ

2.การประกันคุณภาพภายนอก หมายถึงการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอก โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. หรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่สำนักงานดังกล่าวรับรองเข้ามาทำหน้าที่ประเมินผลการจัดการศึกษาและทำการตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษาเพื่อเป็นการประกันคุณภาพ และให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งหมายความว่าสถานศึกษาทุกแห่งในประเทศไทยจะต้องได้รับการรับรองจาก สมศ.ว่าสถานศึกษาจัดการศึกษาได้มาตรฐานคุณภาพ ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 กำหนดโดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้การประเมินมีความสมดุลระหว่างเกณฑ์ที่กำหนดกับงานที่สถานศึกษาดำเนินการ

ขอบคุณข้อมูลจาก <http://www.mua.go.th>

บทสัมภาษณ์

หมวดตรวจโรคคุยกับเด็กเรื่องไข้ส้วตอวก เพื่อให้เด็กรู้จักป้องกันตนจากอุจลย
หมวดถามเด็กว่า “ถ้าอุจลยมา หนูจะท้ออย่างไร” เด็กตอบว่า “หนูคงจะ ไปน” ตอบไปบ่จะ: !!!



ขอแสดงความเสียใจ

คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความเสียใจกับ นายธนพล บุชบา เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน คณะวิทยาศาสตร์ที่บิดาเสียชีวิต (นายสุรสิทธิ์ บุชบา) ด้วยโรคมะเร็งเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา โดยเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพียร สิงห์จางสูงค์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ได้นำอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ของคณะวิทยาศาสตร์ เป็นเจ้าภาพร่วมสวดพระอภิธรรมศพและ ในวันที่ 30 เมษายน 2557 ได้ร่วมฌาปนกิจ ณ เมรุวัดป่าธรรมวาส อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู



การประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแจ้งกำหนดการ การประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ของระดับต่าง ๆ ดังนี้

การประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖

สาขาวิชา	๒-๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗
สำนัก/สถาบัน	๑-๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗
คณะวิชา	๑-๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗
มหาวิทยาลัย	๒๗-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.udru.ac.th/qacudru

ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ได้สร้างความตระหนักและความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับบุคลากร ด้วยการจัด โครงการ “สร้างความตระหนักด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์”

โดยเชิญวิทยากรผู้ประเมินของ สกอ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรจิตรี พระเมือง
มาบรรยายในวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม 2557 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องจันทน์กระพ้อ
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

จึงขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังตามวันและเวลาดังกล่าว

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.5 ผู้ทำ มคอ.7

วันที่ 21 เมษายน 2557 คณะวิทยาศาสตร์ โดย อ.วรรณภา จ่าปา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายวิชาการได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ มคอ.3 มคอ.5 ผู้ทำ มคอ.7 ณ ห้องอินทนิล ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยเชิญ รศ.สุภาพ ณ นคร ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ทั้งนี้มีความสนใจเข้าร่วมรับฟังและซักถามในประเด็นต่าง ๆ พร้อมเก็บเกี่ยวข้อมูลสำหรับจัดทำ มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.7 ให้สำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติต่อไป



วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ

วันที่ 21 - 22 เมษายน 2557 กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ สาขาวิชาชีววิทยาประกอบด้วย ผศ.ดร.ดวงสมร กิจโกศล รศ.ดร.วรัญญา จีระวิบูลวรรณ อ.ทัศนัย บัญจันทร์สิงห์ อ.จุฑารัตน์ กุลสันติวงศ์ และ อ.วิวรรณ แก่นสา พร้อมด้วยนักศึกษาผู้ช่วยวิจัยจำนวน 19 คน ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นในอุทยานประวัติศาสตร์ ภูพระบาท อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ได้ลงพื้นที่ศึกษาความหลากหลายทั้งในเชิงชีวภาพและภูมิปัญญาเพื่อเก็บตัวอย่างนำมาวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป



สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา บริการวิชาการแก่สังคม



วันที่ 23 เมษายน 2557 อาจารย์จิระเดช อภัยเสียดิษฐ์ พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้บริการวิชาการแก่สังคมโดยเป็นผู้นำเดินแอโรบิคในโครงการ เดินแอโรบิคพิชิตโรคอ้วนลดพุงซึ่งจัดโดยโรงพยาบาลกองบิน 23 จังหวัดอุดรธานี

โครงการศึกษาคุณภาพของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์

วันที่ 25-30 เมษายน 2557 คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อสร้างศักยภาพและมาตรฐานคุณภาพทางวิชาการและบริการสังคม จัดการเรียนรู้สู่องค์กรเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพของอาจารย์ ให้มีความรู้และประสบการณ์ ในด้านการจัดการการสอนของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ รวมทั้งเสริมสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ ๆ ที่ทันสมัยให้แก่คณาจารย์ เพื่อจะได้นำมาถ่ายทอดในกระบวนการเรียนการสอน โดยมีสาขาวิชาที่เดินทางไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ ได้แก่ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ศึกษาดูงาน ณ Undergraduate School, Zhejiang University China และ สาขาวิชาชีววิทยา ศึกษาดูงาน ณ College of Life Science, Zhejiang University China

